



ผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กิจกรรม/โครงการที่ ๓/๒๕๖๘

ณ วิทยาลัยผ้ากระต่าย หมู่ที่ ๓ บ้านโป่งแค  
ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง  
จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

**ชื่อกิจกรรม/โครงการ :** โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :** งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

**ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน :** งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าฝ้ายกระต่าย ในพื้นที่บ้านโป่งแค รวมทั้งจัดการอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ยกกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยในการจัดการอบรมในครั้งนี้ งานพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะของโครงการ เพื่อใช้ในการกำหนดรูปแบบการจัดอบรมในครั้งต่อไป ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

**ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :** ประชาชน/กลุ่มสตรี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน

**ผลจากการมีส่วนร่วม :** จากการตอบแบบสอบถามและข้อเสนอแนะ ประชาชนมีความต้องการให้จัดการอบรมลักษณะนี้ต่อเนื่องทุกปี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการทอผ้าของกลุ่มทอผ้าฝ้ายให้ใหม่และทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรมให้มากขึ้นด้วย

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้นำประเด็นข้อเสนอแนะของประชาชน จัดทำเป็นแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ และภายในไตรมาส ๔ จะได้นำข้อเสนอเกี่ยวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น เสนอผู้ติดต่อที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ รongรับการจัดโครงการให้เกิดความต่อเนื่องและขยายกลุ่มเป้าหมายตามข้อเสนอแนะของประชาชน

ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพทอผ้าฝ้าย  
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพทอผ้าฝ้าย

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

